
sþ. 707. Fyrirspurn [375. mál]
til fjármálaráðherra um eignir ríkisins.

Frá Guðna Ágústssyni.

Hver eru verðmæti eigna ríkisins samkvæmt fasteignamati 1987, greint eftir kjör-
dæmum?

Skriflegt svar óskast.


